

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v xin ý kiến giải thể Trung
tâm Giống cây trồng Bình
Định (không chuyển đổi thành
công ty cổ phần)

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1129/TTg-ĐMDN ngày 31/8/20218 về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bình Định chuyển thành Công ty cổ phần giai đoạn 2018 - 2020; theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển Trung tâm Giống cây trồng Bình Định là đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định thành Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện các bước chuyển đổi ĐVSNCL thành Công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển ĐVSNCL thành Công ty cổ phần. Trong đó, đối với Trung tâm Giống cây trồng Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án sử dụng lao động khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần,... theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2017 đến năm 2019, Trung tâm Giống cây trồng Bình Định hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, mất cân đối lớn về tài chính (năm 2017, doanh thu chỉ đủ bù đắp chi phí; năm 2018, lỗ 904.081.602 đồng; năm 2019, lỗ 4.091.692.523 đồng, trong đó nợ tiền thuê đất từ tháng 7/2014 đến ngày 31/12/2019 là 3.281.821.258 đồng; từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Giống cây trồng Bình Định không thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không có nguồn thu bù đắp chi phí phát sinh nên phần lớn viên chức và người lao động đã xin nghỉ việc; nếu tiếp tục kinh doanh, Trung tâm sẽ bị lỗ nhiều hơn và mất vốn của Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung tâm không đủ khả năng cạnh tranh với các đơn vị cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh trên thị trường; đồng thời, một số hoạt động cung ứng dịch vụ được Nhà nước đặt hàng cho Trung tâm thực hiện (cung ứng giống lúa lai, khảo nghiệm chọn giống, chuyển giao kỹ thuật...) đã được chuyển giao cho các địa phương thực hiện.

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi “Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá

của cơ quan có thẩm quyền thành lập”. Với thực trạng hoạt động của Trung tâm như đã nêu trên, việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi Trung tâm Giống cây trồng Bình Định thành Công ty cổ phần theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là không khả thi, không thu hút được các nhà đầu tư. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, không thực hiện chuyển đổi Trung tâm Giống cây trồng Bình Định thành Công ty cổ phần theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cho phép UBND tỉnh Bình Định thực hiện giải thể Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo địa phương có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban ĐM và PTDN tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, KH và ĐT, NN và PTNT;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K12, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng